
 

Defnyddio ffotograffau a fideos 
 

Mae gennym yr hawl i ddefnyddio unrhyw ffotograffau a 
fideos rydyn ni’n eu tynnu yn ystod y gweithdai. Dydyn 
ni ddim angen eich caniatad chi i’w defnyddio , hyd yn 
oed os ydych chi ynddyn nhw. 

 

 

 
Fe fyddwn ni yn defnyddio ffotograffau a fideos ar gyfer 
pethau fel taflenni, gwahoddiadau, llyfrau, papurau 
newydd, cylchgronnau, teledu a gwefannau. 
 

 

 
Os ydych chi yn dod i un o’n gweithdai a dydych chi 
ddim eisiau bod mewn unrhyhw ffotograffau neu fideos, 
dywedwch wrth y person sydd yn tynnu’r ffotograff neu’r 
fideo os gwelwch yn dda.  

 

 
 

Rydych chi hefyd yn gallu e-bostio 
Tarah.cooke@wales.nhs.uk i ddweud nad ydych chi 
eisiau bod mewn unrhyw ffotograffau neu fideos cyn 
y gweithdy.  
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Anfonwch ffotograff ohonoch eich hun fel ein bod yn 
gwybod pwy ydych chi. Fe fyddwn ni’n cadw’r llun yn 
ddiogel ac yn breifat a dim ond yn ei ddefnyddio i wybod 
pwy ydych chi. 

 

 
 

Os ydych chi yn dod i un o’n gweithdai a dydych chi 
ddim wedi dweud wrthyn ni nad ydych chi eisiau bod 
mewn unrhyw ffotograffau neu fideos, rydych chi yn 
cytuno inni gael defnyddio eich llun neu fideo. A dydych 
chi ddim yn gallu gwneud hawliad yn ein herbyn os ydyn 
ni yn ei ddefnyddio. 

 

 

 

Dim ond cyrff rydyn ni’n gweithio gyda nhw sydd yn 
gallu defnyddio ein ffotograffau a’n fideos. Dydy cyrff 
eraill ddim yn cael defnyddio, copïo na newid ein 
ffotograffau a fideos heb ein caniatâd ni. 

 

 

 

 

Diolch am eich dealltwriaeth a’ch cenfogaeth! 
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